

ที่ คค ๐๖๐๔๕/พ.๑/๖๕๐

แขวงทางหลวงชัยภูมิ ถนนนิเวศรัตน
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งประกาศขายทอดตลาด

เรียน ผู้อำนวยการกองช่างกรมประชาสัมพันธ์, ผู้อำนวยการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ, ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดชัยภูมิ, ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ (ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศขายทอดตลาดพร้อมรายละเอียด จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงชัยภูมิ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดเครื่องจักร/
ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีประมูลผู้ราคาด้วยปากเปล่า ในวันที่
๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ นั้น

แขวงทางหลวงชัยภูมิ จึงขอส่งประกาศขายทอดตลาดดังกล่าว เพื่อโปรดปิดประกาศเผยแพร่
ให้ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ

งานพัสดุและสัญญา

โทร. ๐-๔๔๘๑-๑๑๕๘

โทรสาร. ๐-๔๔๘๒-๒๑๒๗

ศิริพร/ร่าง/พิมพ์
/ทาน
/ตรวจ



ประกาศกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงชัยภูมิ
เรื่อง ขยายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน
ที่ คค ๐๖๐๔๕/พ.๑/๑/๒๕๖๖

ด้วยกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงชัยภูมิ มีความประสงค์จะขยายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน ๑ รายการ ซึ่งมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และมีข้อกำหนดเงื่อนไข ดังนี้-

๑. สิ่งของทั้งหมดตามประกาศนี้ จะทำการขยายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่า
๒. ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลสุ้ราคาซื้อในการขยายทอดตลาดต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประมูล และต้องวางหลักประกันการเข้าประมูลสุ้ราคาเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คเป็นเงิน ๖๐,๐๐๐.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) แก่กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงชัยภูมิ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีที่เป็นนิติบุคคลต้องแนบหนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน ๓ เดือนนับถึงวันขยายทอดตลาดและหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) เพื่อเป็นหลักประกันการเข้าสุ้ราคา กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงชัยภูมิ จะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน

สำหรับผู้เข้าประมูลการสุ้ราคาซื้อในการขยายทอดตลาดไม่ได้ กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงชัยภูมิ จะคืนหลักประกันการเข้าร่วมประมูลสุ้ราคาซื้อภายในวันนั้น โดยให้นำใบเสร็จรับเงินไปแสดงและลงนามรับหลักประกันคืนในสมุดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประมูลสุ้ราคาซื้อเว้นแต่ผู้ประมูลสุ้ราคาได้ กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงชัยภูมิ จะคืนให้เมื่อชำระค่าสิ่งของครบถ้วนแล้ว แต่หากผู้ประมูลสุ้ราคาได้เพิกเฉยไม่มาลงนามในแบบบันทึกหลักฐานข้อตกลงซื้อสิ่งของจากการขยายทอดตลาด กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงชัยภูมิ มีสิทธิริบหลักประกันได้ทันที

๓. ผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อในการขยายทอดตลาดได้ ต้องลงนามในแบบบันทึกหลักฐานข้อตกลงซื้อสิ่งของจากการขยายทอดตลาดโดยทันที พร้อมชำระเงินค่าสิ่งของทั้งหมดหรือวางมัดจำไว้เป็นเงินสด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ ของราคาที่ประมูลสุ้ราคาได้ และต้องชำระเงินที่ค้างชำระให้ครบภายใน ๗ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่การขยายทอดตลาดสำเร็จบริบูรณ์จึงจะนำสิ่งของที่ประมูลได้ออกไปจากที่เก็บของกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงชัยภูมิ ถ้าเกินกำหนดดังกล่าว กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงชัยภูมิ จะถือว่าผู้ซื้อ ละเลยไม่ใช้ราคา และกรมทางหลวงโดย แขวงทางหลวงชัยภูมิ มีสิทธิ์ที่จะริบหลักประกันและเงินมัดจำ ที่วางไว้ได้ทันทีและนำสิ่งของไปดำเนินการขายใหม่ หากได้เงินไม่คุ้มราคาและค่าขยายทอดตลาดขั้นเดิม ผู้ซื้อซึ่งละเลยไม่ใช้ราคาต้องชำระเงินในส่วนที่ขาดนั้น

๔. การชำระเงิน จะต้องชำระเป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารเซ็นส่งจ่ายลงวันที่ที่เช็คนั้นชำระ ต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการก็ได้ เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงชัยภูมิ จะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน

๕. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วผู้ประมูลซื้อได้ต้องขนส่งของที่ซื้อนั้นออกจากบริเวณที่เก็บของ กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวง ภายใน ๗ วัน ถ้าไม่ขนออกไปตามระยะเวลาที่กำหนดนี้ กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงชัยภูมิ สงวนสิทธิ์ที่จะริบสิ่งของดังกล่าวไปดำเนินการขายใหม่ โดยไม่มีการผ่อนปรนให้ก็ได้

๖. กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงชัยภูมิ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะขายหรือยกเลิกการขายทอดตลาดนี้เสียก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาสูงสุดที่ผู้ประมูลสุ้ราคาเสนอให้มันยังไม่เป็นที่พอใจ ในกรณีเช่นนี้ผู้เข้าประมูลสุ้ราคาจะเรียกค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๗. กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงชัยภูมิ จะทำการโอนทะเบียนเครื่องจักร/ยานพาหนะให้ผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อ เมื่อได้ชำระเงินครบถ้วนแล้ว ค่าใช้จ่ายในการโอนทะเบียน ผู้รับโอนต้องเสียค่าโอนรวมตลอดทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่พึงมีทั้งหมด กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงชัยภูมิ จะเป็นผู้แจ้งและมอบหลักฐานให้กับนายทะเบียนโดยตรง จะไม่ยินยอมให้ผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อถือไปเอง แต่จะมอบสำเนาหนังสือแจ้งนายทะเบียนเท่านั้น ให้ผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อ เพื่อนำไปติดต่อทำการโอนกับนายทะเบียนต่อไป

๘. การขายเครื่องจักร/ยานพาหนะที่ยุบรวมเป็นเศษเหล็ก ไม่มีการโอนทะเบียนให้

~~๙. ผู้เข้าประมูลต้องเป็นโรงงานหลอมตะกั่วที่ได้รับอนุญาต (โรงงานประเภทที่ ๒๐ ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕) หรือผู้ได้รับมอบหมายหรือได้รับมอบอำนาจจากโรงงานข้างต้นเท่านั้น และต้องแสดงหลักฐานการได้รับอนุญาตดังกล่าว (กรณีขายแบดเตอรี)~~

๑๐. ผู้สนใจให้ติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่จะขายได้ ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงชัยภูมิ ถนนนิเวศรัตน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ในวันและเวลาราชการ (โดยเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้นำไปดูและชี้แจง)

๑๑. กำหนดการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลสุ้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่ ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมพระยาแล แขวงทางหลวงชัยภูมิ ถนนนิเวศรัตน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทางหลวง

บัญชีรายละเอียดเครื่องจักร/ยานพาหนะที่จะขายทอดตลาด

แขวงทางหลวงชัยภูมิ

แนบท้ายประกาศขายทอดตลาด เลขที่ คค ๐๖๐๔๕/พ.๑/๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ลงวันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	หมายเลขเครื่องจักร	ยี่ห้อ-รุ่น	หมายเลขเครื่องยนต์	ราคาประเมินขั้นต่ำ(บาท)
๑.	รถบรรทุกขนาด ๓-๔.๕ ตัน	๔๖-๖๕๑๕-๐๖-๐	ISUZU รุ่น NPR๗๑LY๕๒E	๔HG๑-๓๙๘๓๙๖	๒๐๐,๐๐๐.-
(สองแสนบาทถ้วน)					๒๐๐,๐๐๐.-

(นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมทางหลวง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศขายทอดตลาด

แขวงทางหลวงชัยภูมิ

ประกาศขายทอดตลาด เลขที่ คค ๐๖๐๔๕/พ.๑/๑/๒๕๖๖ ลงวันที่..... - ๕ เม.ย. ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	ยี่ห้อ-รุ่น	หมายเลขเครื่องจักรกล	หมายเหตุ
๑.	รถบรรทุกขนาด ๓-๔.๕ ตัน	ISUZU รุ่น NPR๗๑LY๕๒E	๔๖-๖๕๑๕-๐๖-๐	เป็นเครื่องจักร/ยานพาหนะ ชำรุด

(นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมทางหลวง